



UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1061/SGDDĐT-CTTTCNTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 6 năm 2022

V/v tăng cường phòng ngừa
đối với tội phạm và vi phạm
pháp luật liên quan đến hoạt
động "tín dụng đen"

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH

ĐỀ Số: 550

Ngày: 20/6/2022

Chuyên: Học sinh, GV - NV

Lưu hồ sơ số: (Tư vấn về hồ sơ)

Thời gian qua, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố nên tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" đã có những chuyển biến tích cực, không còn hoạt động công khai, lộ liễu như trước, tình trạng treo biển, phát, dán tờ rơi, quảng cáo giảm mạnh, việc đòi nợ, siết nợ không còn diễn biến phức tạp. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân cũng được nâng cao, nhiều chương trình hỗ trợ tài chính của hệ thống Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng được triển khai đáp ứng nhu cầu của người dân nên số lượng người dân tìm đến "tín dụng đen" để vay tiền phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh ngày càng giảm.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, vẫn còn tình trạng một số cá nhân vì nhiều lý do khác nhau hoặc sử dụng tiền vay vào mục đích bất chính, tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội... vẫn tìm đến "tín dụng đen" để vay tiền, bất chấp những rủi ro về lãi suất và việc không trả được nợ, nhất là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tình trạng ngừng kinh doanh, kinh doanh không có lãi, chi phí cao, nợ lương, mất việc làm, giảm thu nhập khiến nhu cầu vay tiền để phục vụ sinh hoạt, kinh doanh tăng. Lợi dụng nhu cầu trên và để đối phó với các cơ quan chức năng, các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" đã lợi dụng công nghệ cao để cho vay trực tuyến, vay qua app ứng dụng hoặc lập các tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội (zalo, facebook) len lỏi, tiếp cận, mời chào số lượng lớn người có nhu cầu vay tiền với thủ đoạn quảng cáo cho vay không thể chấp tài sản, chỉ cần giấy tờ tùy thân, giải ngân ngay qua tài khoản ngân hàng nhưng thu thêm nhiều khoản phí, tiền phạt (đây là thủ đoạn để tránh phát sinh tiền lãi thu lợi bất chính). Tình trạng các đối tượng kêu gọi, huy động vốn, hứa hẹn trả lãi suất cao dưới các hình thức chơi họ, hội, biếu, phụng, đa cấp tài chính, tiền ảo, đáo hạn ngân hàng... nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn diễn biến phức tạp, nhất là các đối tượng lập sàn giao dịch ảo để kêu gọi người đầu tư.

Thực hiện Công văn số 2777/UBND-NC ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong trường học về tăng cường phòng ngừa đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo; chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” kịp thời, đúng trọng tâm, phù hợp với phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là trong trạng thái xã hội mới bình thường trở lại cùng với những vấn đề khó khăn về kinh tế - xã hội, những tích tụ về tâm lý, tâm trạng xã hội do đại dịch Covid-19...

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung tại Công văn số 2194/SGDĐT-CTTTCNTX ngày 02/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, tố giác các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo đảm an ninh, trật tự. / nh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, CTTTCNTXhtn.



Nguyễn Ngọc Châu